

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐC
V/v ngăn chặn khai thác đất san lấp
Mặt bằng, cát và các loại khoáng sản
Trái phép trên địa bàn xã

Xuân Phúc, ngày tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng thôn trong xã.

Thực hiện luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2012; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản.

Từ thực trạng việc khai thác khoáng sản trái phép, san lấp mặt bằng, san lấp cải tạo vườn tạp của các hộ dân trên địa bàn xã.

UBND xã Xuân Phúc yêu cầu ban Công an xã, Công chức Địa chính xây dựng, tăng cường công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, không để diễn ra các hoạt động khai thác đất, cát, sỏi và các loại khoáng sản khác trái phép diễn ra trên địa bàn xã. Nếu có diễn ra các hoạt động khai thác đất, cát, sỏi và các loại khoáng sản khác trái phép trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã yêu cầu ban Công an xã, Công chức Địa chính xây dựng, giải quyết dứt điểm và chấn chỉnh ngay hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số: 07-CT/HU của ban thường vụ huyện ủy về tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện. Báo cáo UBND huyện nếu vượt quá thẩm quyền.

Yêu cầu các ông (bà) Trưởng thôn, công an viên thường xuyên theo dõi tình trạng khai thác đất, cát, sỏi và các loại khoáng sản khác trên địa bàn thôn. Nếu phát hiện thấy có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép báo cáo ngay cho UBND xã để có hướng ngăn chặn và giải quyết kịp thời. Việc san lấp đất trong khuôn viên đất của hộ gia đình (Kể cả đất nông nghiệp không cùng thửa đất ở) để thuận tiện cho việc xây dựng nhà ở, công trình phụ, thuận tiện cho việc canh tác, khi các hộ có nhu cầu đề

nghị làm đơn có xác nhận của trưởng thôn gửi về UBND xã để được giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Đây là việc làm thường xuyên liên tục. Chủ tịch UBND xã yêu cầu ban Công an, Công chức Địa chính, các ông (bà) Trưởng thôn, công an viên nghiêm túc thực hiện. Đài phát thanh của xã thông báo nội dung Công văn này trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ;
- Chủ tịch, các P. Chủ tịch;
- Công an. Địa chính;
- Lưu; VP, ĐC.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Sang